

## เภสัชมหิตลกรุทหนักเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะฯ ให้ครบทุกมิติ



31 กรกฎาคม 2554

### คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมโลกและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสโมสรมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการกิจการนักศึกษา และผู้บริหารของคณะฯ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเรื่อง โครงการสัมมนากิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสู่สุข)

และสามารถอยู่รวมในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กิจกรรมดังกล่าวจัดที่บ้านทิพย์ส่วนหอรีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 โดยงานนี้ได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. ศรัณย์ กอสนาน คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยามและประธานชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการสัมมนา

การสัมมนาเริ่มต้นด้วยการบรรยายโดยคุณปวี รศ. ดร. จุฑามณี

สุทธิสิลิ่งษ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาทราบถึงความคาดหวังและความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อบัณฑิตเภสัชมหิตลกรวมไปถึงเสียงสะท้อนของจุดที่สำคัญคือ การที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในชีวิตในโลกในยุคศตวรรษที่ 21 นี้

จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีความเพียบพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตอื่นๆ ซึ่งผลการสำรวจผู้ใช้บัณฑิตสะท้อนให้เห็นว่า

บัณฑิตเภสัชมหิตลกรมีความพร้อมที่ดีด้านวิชาการแต่ทักษะชีวิตอื่นๆ เช่น ความเป็นผู้นำ ทักษะในการสื่อสาร

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ จากนั้น อ. ดร. ศรัณย์ กอสนาน ได้เริ่มการบรรยายในหัวข้อหน้าที่ของนักศึกษา

จากนั้นได้มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดคุณสมบัติที่ดีที่บัณฑิตควรมี

ร่วมสร้างคำขวัญของบัณฑิตเภสัชมหิตลกร เสนอโครงการที่จะพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต

รวมถึงความคาดหวังของนักศึกษาต่อคณะฯ ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ

ที่จำเป็นในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งบรรยากาศของการเสวนาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเอง โครงการสัมมนาครั้งนี้ถือได้ว่า

ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยผลลัพธ์ที่สำคัญได้แก่ แนวคิดการสร้างโครงการใหม่

และการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการของนักศึกษา ที่นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และที่สำคัญ

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้บริหารของคณะฯ กรรมการกิจการนักศึกษา กลุ่มตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความเข้าใจกันและมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น งานนี้ต้องขอขอบคุณรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ลิขสิทธิ์ วงศ์สรศักดิ์ นางสาวละเอียด ทองนวมและนางสาววรรณา บัวทอง

ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันและดำเนินงานดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี